

ทำนายนิสัยตามวันที่..Birthdate(ตอนจบ)

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ย. 2551

คุณสมบัติยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคือการเก็บข้อบทยละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็ทำใ้รอบคอบถูกต้อง ซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ ๒๑ ควรรู้เพราะท่านจะเสแสร้งเพื่อให้ถูกใจคนเกิดวันนี้โดยยาก ท่านจะถูกสังเกตอยู่ เสมอ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกสังเกต

คนที่เกิดวันนี้ มีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรภาพ มีวิธีการที่แนบ เนียนและนุ่มนวลในกัรทำความรู้จักกับคนอื่น ๆ ยิ่งเมื่อประกอบกับ นิสัยราเริงสนุกสนาน เป็นคนงาย ๆ เขากับคนใดทุกระดับชั้นด้วยแล้ว คนเกิดวันที่ ๒๑ จึงเป็นคนมีมิตรสหายมากมาย

คนเกิดวันที่ ๒๑ มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่ง และแม้จะชอบ พูดถึงความสามารถที่ตนมีอยู่บ้าง เหมือนกับคนเกิดวันอื่น ๆ ด้วยก็ตาม แต่ก็จะไม่พูดโอ้อวดเกินจริงเลย

ที่สำคัญ คนที่เกิดวันนี้จะไม่ยกตัวเองโดยข่มคนอื่นเป็นเด็ดขาด และ เขาไม่ชอบคนที่ข่มคนอื่นด้วย จึงเป็นคนที่ทำให้คนที่รู้จักรู้สึกสบาย ใจและปลอดภัยเมื่อได้พูดคุยด้วย

แล้วท่านจะหลีกเลี่ยงที่คืนารักเช่นนี้ไปได้อย่างไร?

คนเกิดวันที่ ๒๑ เข้าใจคน เห็นอกเห็นใจ และเป็นคนช่างเอาใจและมีจิตสำนึก คือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงามอยู่เสมอเมื่อมีปัญหาคิด ๆ ก็พอใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างนุ่มนวลแบบนักการ ทูตมากกว่าที่จะใช้วิธีการที่รุนแรง

แต่ก็คนเกิดวันที่ ๒๑ นี้เอง เมื่อถึงคราวจะต้องใช้ความเด็ดขาด รุนแรงขึ้นมา ก็จะใช้อย่างเฉียบขาด และเฉียบคมมีคำพูดที่เด็ด เนื่อนหัวใจยิ่งกว่าที่เรียกว่า"ไบมัดโกนอาบนำฝั่ง" เสียอีกจะบอกให้

คนที่เกิดวันที่ ๒๒ มีบุคลิกภาพที่ซ้อนกันอยู่ แต่ถ้าสังเกตดี ๆ แล้วก็ จะพบว่า นิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้คือ ความคงเสนคงวา ที่ซ้อน อยู่ในความอ่อนไหวเปราะบาง

คนเกิดวันที่ ๒๒ เมื่อดูภายนอกจะเห็นว่า เมื่อเผชิญกับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไปจะอ่อนไหวง่ายในตอนแรก และจะมีปฏิกิริยา ตอบสนอง ในทันที

จึงจำเป็นที่จะต้องมีคนมาประทับประคองให้กำลังใจปลอบใจ คนเกิด วันนี้เมื่อผิดหวังจะแสดงความเสียใจทันที แต่จะคอย ๆ รับประทานอาหาร ทบทวนไตร่ตรองตามความ เป็นจริง รับ ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะปัญหา แล้วก็คอยกลับคืนมาทำใจ ยอมรับความเป็นจริง เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้

ในส่วนที่ เป็นบุคลิกภาพทางจิตใจที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้ นั่นก็คือ การเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอียดลออ วิชาการกฎเกณฑ์ได้ครบถ้วน และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจที่เด่นมาก คือความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะในสถานการณ์ทำงาน , ความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเรื่องความรักและครอบครัว คนเกิดวันนี้ จะ แสดงให้ เห็นอย่างสม่ำเสมอถึงความรักและห่วงใยคุณรักหรือคู่ ครอง ซึ่งก็หมายความว่าท่านเป็นคนยุ่งเหยิงไร้ระเบียบและตามอารมณ์แล้ว ท่านก็คงไม่ถูกใจคนเกิดวันที่ ๒๒ นัก

คนเกิดวันที่ ๒๒ เป็นคนเอาใจใส่ รับผิดชอบการงานเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า "มิตรภาพ" มากทีเดียว ทั้งเป็นคนจริงจังต่อมิตร พรอมที่จะให้ความช่วยเหลือมิตรทุกคนอย่างเต็มที่ ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ท่านจะทำให้คนเกิดวันนี้รับท่านเป็นมิตรได้อย่างไร คำตอบมีอยู่แล้ว ถาท่านจะอ่านบททวนดูก็ทำได้

คนเกิดวันที่ ๒๒ ,เกลียดคนที่แสดงอารมณ์ต่อคนอื่น เกลียดคนที่ชอบทำให้คนอื่นเสียหน้าหรือขาดความมั่นใจ แต่เป็นที่น่าแปลกกว่า คนเกิดวันที่ ๒๒ มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่ดีและคุมคนมาก ๆ ได้

อยากจะพูดเลยไปถึงลีลารักของคนเกิดวันนี้ด้วยว่า ครั้งแรก ๆ เขาจะ ตื่นเต้นตกใจรับตัวแทบไม่ได้ ทำอะไรไม่ถูก ท่านควรคอย ๆ สอน เขาอย่างฉลาด ใหญ่กว่าใจจนกว่าเขา (หรือเธอ) ตั้งหลักได้ ว่าจะไร เป็นอะไรแล้ว จึงปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอง ท่านจะพบว่า ท่านเป็นฝ่ายถูกคนเกิดวันที่ ๒๒ พิฆิตอย่างราบคาบ

คนเกิดวันที่ ๒๓ มีลักษณะที่ คนมักจะมองดูห่าง ๆ ด้วยความระแวง ระวังหรือเกรงกลัว เพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สงามั่นคง และมัก แสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนว่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

คนเกิดวันนี้ แม้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจใด ๆ แต่ก็มีอำนาจและ อาจก้าวขึ้นสู่อำนาจได้จริง ๆ คนเกิดวันที่ ๒๓ จึงเป็นคนที่ไม่ใคร ๆ เห็น ว่า มีความไวตัวและดีอื่น ซึ่งก็เป็นการมองที่ถูกต้องในลักษณะนิสัย ด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนเขาใจซาบซึ้งใน บทกวี ดนตรี ศิลปะ และปรัชญา มีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติเป็น อย่างยิ่ง

ท่านที่ จะเป็นมิตรกับคนเกิดวันที่ ๒๓ จึงควรเป็นอุรอบรู้ ศิลปวิทยา การเหล่านี้ และควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับคนเกิดวันที่ ๒๓ อย่างผู้มี ทัศนียมอันเลิศสวย คนกลุ่มนี้พรอมที่จะตกหลุมรักใคร่ราย ๆ โดย เฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ มีนิสัยและรสนิยมตรงกันแต่ถาเกิดขัดแย้ง กันนิดเดียว เขาก็จะปล่อยคนที่ เคยรักไว้อย่างไม่ แยกแยะได้เหมือนกัน

ชีวิตของคนเกิดวันที่ ๒๓ เป็นชีวิตที่มีการทำงานเป็นส่วนสำคัญ คน เกิดวันนี้ต้องการทำงานและทำอย่างอิสระ ต้องการโอกาสที่จะแสดง ความสามารถ และถาใครสักคนเขาไปปิดกั้นโอกาสไม่ไห้แสดงความสามารถ หรือได้ทำสิ่งที่เขาต้องการ

แม้จะรักใคร่กันเพียงใด ก็อาจเป็นศัตรูคู่ปรักษ์กันได้ทันที แม้แต่ คนที่เป็นภรรยาหรือสามี

คนเกิดวันนี้ เป็นคนโลกทรยศกว้าง และพอใจที่จะคบคนโลกทรยศ กว้างด้วยเช่นเดียวกัน เขาจะเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารที่เก่งมาก ไม่ยอมให้ใครมาชี้นำ ไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาทำให้หนักใจได้

ไม่เปลี่ยนแปลงหลักการโดยไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงหลักการได้ทันที ถ้าเหตุผล ถูกต้องชัดเจน เมื่อทำงานใจก็จะมุ่งมั่นอยู่ แต่ตามหลักการเพื่อให้งาน บรรลุผลเท่านั้น คนเกิดวันนี้ มีความสามารถที่จะติดต่อกับคนทุกชั้น ให้ประสบผลสำเร็จได้

อย่างไรก็ตาม คนเกิดวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ที่สามารถเป็นคนใจหินขึ้น มานง่าย ๆ เมื่อเกิดไม่สบอารมณ์ขึ้นมา

ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ ๒๔ ก็นับว่าท่านมีโชค และถ้าตัวท่านเองเกิด วันที่ ๒๔ ตัวท่านก็นับได้ว่าเป็นผู้ "มีบุญ" มาแต่กำเนิดคนหนึ่ง เหมือนกัน

ลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ ๒๔ ในด้านนิสัยใจคอก็คือความมีน้ำใจ พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเพื่อน หรือแม่แต่คนอื่นที่มีโชเพื่อนหากตกอยู่ ในภาวะที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้ว คนเกิดวันที่ ๒๔ จะให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยไมตรีจิต และไม่สนใจการตอบแทน

คนเกิดวันที่ ๒๔ เป็นเพื่อนที่ดี เมื่อท่านมีความทุกข์ คนแรก ๆ ที่จะ มาให้ท่านเห็นคือคนเกิดวันที่ ๒๔ และเมื่อท่านมีความสุขเพื่อนคนที่ เกิดวันที่ ๒๔ ก็จะมาถึงกอดดูช่วย คนเกิดวันที่ ๒๔ จะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่มีประโยชน์ ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดีงาม และนำความสุขสมบูรณ์มาให้ ท่านเสมอ

คนเกิดวันที่ ๒๔ เป็นคนมีเสน่ห์ช่างรู้ใจ ถ้าท่านมีคนรักเป็นคนเกิด วันที่ ๒๔ จะรู้ซึ่งถึงเสน่ห์ของคนเกิดวันนี้ว่า เป็นคนช่างรู้ใจ และเป็นคนช่างเอาอกเอาใจเสียจนท่านรู้สึกได้ว่า ท่านห่างเขา (หรือเธอ) ได้ยาก หรือขาดเขาไปแล้ว ท่านมีความสุขเหลืออยู่น้อยมาก โดยเหตุนี้ใครที่รู้จักมักคุ้นจึงทั้งรัก ทั้งหลงคนเกิดวันที่ ๒๔

ลักษณะนิสัยที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันนี้ก็คือ ความเป็นคน รับผิดชอบสูง ทั้งการงานและครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัว แล้ว คนเกิดวันที่ ๒๔ ถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจของเขา (หรือเธอ) เลยทีเดียว

การมี "คู่สร้าง-คู่สม" ที่รักและรับผิดชอบครอบครัว นับเป็นโชคอย่าง พิเศษ และถ้าท่านมีคนรักเกิดวันที่ ๒๔ ท่านก็มีโชคอย่างวิเศษไปด้วย

เสน่ห์ประการหนึ่งของคนเกิดวันที่ ๒๔ คือเสน่ห์ในการสนทนา หรือที่ เรียกกันว่า เสน่ห์น้ำคำ

คนเกิดวันที่ ๒๔ เป็นนักฟังที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่ง หรือเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหา จับใจความเก่ง จับความคิดของผู้พูด ได้ไว และเมื่อถึงเวลาพูด คนเกิดวันที่ ๒๔ ก็พูดได้ เพราะฉลาด สามารถเจรจาชักจูงใจ หรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๆ

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ ๒๔ อยู่ที่ความรักเพื่อนและกลัวว่าตนจะเป็น ภาระทำให้เพื่อนเดือนร้อนนี้เอง จึงทำให้คนเกิดวันนี้เป็นคนไม่ค่อย แสดงความรู้สึกในใจออกมา

และยากที่จะปรึกษาบอกใครถึงความรู้สึกของตนเอง ดังนั้น คนที่ทำงานด้วยหรืออยู่รวมกันอยู่ไกลคิดควรต้องระวังตัวไว้

เพราะหากอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ ทำอะไรร่วมกันอยู่เพลิน ๆ คนเกิด วันที่ ๒๔ ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอาจฟูบไปเฉย ๆ ก็ได้ เพราะอ่อน เพลียแต่ไม่ยอมบอกใคร และเพราะความที่ชอบเก็บความรู้สึกนี้เองที่หากประสบปัญหาบ่อย ๆ เขาอาจกลายเป็นโรคประสาทได้

คนเกิดวันที่ ๒๕ เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการอธิบายภาษิตที่ว่ารวง ข้าวที่มีเมล็ดมากย่อมโน้มต่ำติดดิน

โดยพื้นฐานทางสติปัญญา คนเกิดวันที่ ๒๕ มักเป็นคนมีสติปัญญาดี เป็นคนเรียนอะไรก็เข้าใจง่าย จะจับทำอะไรก็ทำเป็นทำได้ดี

แต่ไม่ว่าเขาหรือเธอที่เกิดวันนี้จะมีความรู้ความสามารถสักแค่ไหน ก็ จะไม่มีวันประกาศสรรพคุณของตัวเองเลย และหากหากจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถให้ปรากฏ เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ ๒๕ ก็ จะแสดงออกอย่างชนิดที่ถ่อมตัวแสดงตนว่าไม่ใช่ผู้วิเศษกว่าใคร แมแต่สักครั้ง

ลักษณะนิสัยที่ดีเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันที่ ๒๕ ก็คือ เห็นฐานะ ของเพื่อนสำคัญกว่าเสมอ ถ้ามิตรูระที่ต้องทำพร้อม ๆ กันเขาหรือเธอที่ เกิดวันนี้จะทำให้เพื่อนเป็นอันดับแรก และให้ความรักใคร่ไว้วางใจเพื่อนเต็มที่เสมอ

คนเกิดวันที่ ๒๕ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แสงหาสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นเขาหรือเธอซึ่งเกิดวันที่ ๒๕ จึงมักไม่อยู่เฉยๆ ชอบให้มีการ เปลี่ยนแปลงที่ท้าทายและตื่นเต้น คนเกิดวันที่ ๒๕ อาจไม่ชอบเพื่อนหรือคนรักที่อนุรักษ์นิยม

หรือเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่ เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้เป็นคนมีความคิด ริเริ่มสูง และชอบที่จะมีเพื่อนที่จะ "วิจารณ์" ความคิดริเริ่มของเขาได้ อย่างเฉียบคม

คนเกิดวันที่ ๒๕ เป็นคนมีลักษณะเด่นอยู่ในตัว ดังนั้นไม่ว่าจะออกไปทำงานสังคมใดก็เป็นที่ น่าสนใจของคนในกลุ่มในทางนั้น ๆ ที่ คนเกิดวันที่ ๒๕ มีได้ รูปร่างใหญ่โต หรือสวยสะดุดตาผู้ใดเกินปกติ แต่บุคลิกภาพ ที่ท่า และการแต่งกายและลักษณะเด่นในตัวเองจะจูง ความสนใจจากคนอื่นได้มาก

ความสามารถในการเลียนแบบก็เป็นความเด่นอีกอย่างหนึ่งของคน เกิดวันที่ ๒๕ คนเกิดวันนี้มีความสามารถในการเลียนแบบหรือลอก เลียนคนอื่นได้แบบเนียน ทำให้คนอื่น ๆ รู้สึกสับสนและพอใจ

คนเกิดวันที่ ๒๕ ไม่ชอบที่จะอยู่ในสถานการณ์ "เผชิญหน้า" ดังนั้น เมื่อมีปัญหาขัดแย้งกับคนรัก คู่ครอง เพื่อนหรือแม่แต่ปัญหาในงาน เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ ๒๕ จะทำเป็นไม่สนใจหรือปล่อยให้ผ่านไป ตามปกติก่อนแล้วจึงใช้วิธีชวนคุยนอกเวลา หาชาวหาปลาถิ่นกันไป คุยกันไป และปรับความเข้าใจกันทีหลัง

จุดอ่อนของคุณเกิดวันนี้ก็คือ ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายต่อคำพูด ใน บางครั้งคนที่เกี่ยวข้องกับพูดผิดหูเพียงนิดเดียว และโดยไม่ได้เจตนาเลย คนที่เกิดวันที่ ๒๕ ก็เก็บไปนอนใจเสียยกใหญ่

คนที่มีเพื่อนมีคนรักเกิดวันที่ ๒๕ จึงต้องระวังคำพูดอยู่เสมอ

ใครที่รู้ว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขอได้โปรดคบเพื่อนหรือรักกับ คนที่เกิดวันที่ ๒๖ เกิด เพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนสุขุม มั่นคง และ มองการณ์ไกล ถาพาทนอยู่ไกลก็จะคอย ๆ มีความมั่นใจตัวเองขึ้นได้

ความมีกำลังใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นคุณลักษณะเด่น ประการแรกของ คนเกิดวันที่ ๒๖ ดังนั้น ไม่ว่าในชีวิตของเขาหรือเธอจะเผชิญกับอะไร อุปสรรคหนักแค่ไหนคนเกิดวันที่ ๒๖ ก็ไม่เคยหวั่น อาจร้องไห้ แต่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้แต่จะแสวงหาปัญญา เริ่มต่อสู้กับอุปสรรคอย่างสุขุม ต่อไป

ความสุขุม และมองการณ์ไกลเป็นสิ่งเสริมความมั่นใจตัวเองที่สำคัญ , ของคนที่เกิดวันที่ ๒๖ คนเกิดวันนี้มักไม่ตื่นตกกับเหตุการณ์ ไม่ หวาดตระหนกแต่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างฉลาด รอบคอบสุขุม

คนเกิดวันที่ ๒๖ เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และมี คุณสมบัติที่ทำให้เข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ง่าย ความฉลาด รอบคอบ สุขุม ความคิดลึกซึ้งที่มีอยู่ประจำ ทำให้เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ ๒๖ เป็น คนเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีอะไรเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวก็จะเข้าใจความ เป็นมาเป็นไปได้ทันที

คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของคนที่เกิดวันที่ ๒๖ ก็คือ ความเป็นผู้นำ คน เกิดวันนี้จะเป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถในการจัดการและเป็นนัก บริหารที่มีความสามารถ เป็นคนมีความรอบรู้และเก่งหลายด้าน ประกอบกับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร จึงทำให้คนเกิดวันที่ ๒๖ ปรากฏภาพโดดเด่นในฐานะเจาพอ ลูกพี่ หรือหัวหน้า

คนเกิดวันที่ ๒๖ เป็นคนที่ไม่ชอบความปนเปกัวว่กาย โดยนิสัยส่วน ตัวจะค่อนข้างปราณีต เช่น เสื้อผ้าแต่งกายของเขาหรือเธออาจต้องจัด ไวเป็นชุดอย่างถูกต้อง

ท่านจะไม่ค่อยพบคนเกิดวันที่ ๒๖ แต่งกายชนิดสีรองเท้าว่ไปทางหนึ่ง สีเสื้อผ้าว่ไปอีกทางหนึ่ง กระเป๋าถือไปอีกสีหนึ่งเป็นอันขาด

คนเกิดวันนี้จะหงุดหงิดง่ายกับการประชุมที่ไม่ตรงเวลา ห้องอาหารที่ ผู้คนสับสนเจียว่จ้าว หรือการซุลมุนแย่งกันรับบริการโดยไม่เรียง ลำดับ

คนเกิดวันที่ ๒๖ จะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการ งานยุ่งเต็ดขาด ถ้าเป็นคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อนสนิทจงอย่านอนใจ เลยถาพาทนไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานของเขาหรือเธอผู้ที่เกิดวันที่ ๒๖

คนเกิดวันที่ ๒๖ นั้น แม้ว่าจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น สุขุม รอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไหว และอยากให้ทุกคนรักใคร่เข้าใจกันแต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นในลักษณะของตนเองอย่างมั่นคง อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนดีทีเดียว

อย่าไปขอให้คนเกิดวันที่ ๒๖ ทำตามใคร (แม้แต่คนที่เขาหรือเธอรัก มากดังชีวิต) โดยไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นอันขาด ถ้ายังอยากมีมิตรอื่น ยืนยาวต่อกัน

มีคนพูดว่า บางที "เป่าบันจิ้น" อาจเป็นคนที่เกิดวันที่ ๒๗ ก็ได้ คนเกิดวันที่ ๒๗ มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับ สิ่งที่ดี สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออกจากกันได้ง่าย และเมื่อเห็นวาสิ่งผิดผิด สิ่งใดชั่วแล้ว เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ ๒๗ ก็จะถูกจิตสำนึกมโนธรรม ภายในคอยบังคับมิให้กระทำสิ่งนั้นเป็นอันขาด

และถ้าบังเอิญได้กระทำลงไป จะด้วยประมาทหรือสถานการณ์บังคับก็ ตาม คนเกิดวันที่ ๒๗ จะไม่ลืมเรื่องดังกล่าวเป็นอันขาด จะประทับใจ เหตุการณ์นั้นไวเป็นความไม่สบายใจไปจนชั่วชีวิต หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง

คนเกิดวันที่ ๒๗ นี้แหละ คือคนที่ "จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด"

คนเกิดวันที่ ๒๗ นี้เป็นคนมีเมตตาสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง แต่ความเมตตาที่มีขอบเขตโดยจะมีให้อย่างเหลือเฟือกับคนที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม แต่ถาคคนผิดคนชั่วแล้ว สิ่งของคนเกิดวันที่ ๒๗ มีให้ก็คือ ความเห็นใจ ความเสียใจ คนเกิดวันนี้จึงเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นครูที่ดี และเป็นหัวหน้าผู้เที่ยงธรรม

คนเกิดวันที่ ๒๗ เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในแบบธรรมเนียมประเพณีและมักใช้แบบแผนธรรมเนียมประเพณีเป็น เกณฑ์ในการแยกถูก-ผิด ดี-ชั่ว จึงมีลักษณะเป็นคนหัวโบราณ

ถ้าเป็นท่านชายและคุณรักของท่านเป็น คนเกิดวันที่ ๒๗ ก็พึงทราบว่า คนรักของท่านชอบให้ท่านร้องเพลงที่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า "ขอสงวน ศักดิ์ศรีตามประเพณีโบราณนานมา" และคนเกิดวันนี้มักจะค่อนข้าง ตีอรั้นในสายตาคนอื่น แท้จริงแล้ว ความดีของเขาอยู่บน

พื้นฐาน การแยก ชั่ว-ดี แล้วมากกว่า

คนเกิดวันที่ ๒๗ จะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเขาหรือเธอ ได้กระทำสิ่งที่กระทำถึงคนอื่นและทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อน ความ กังวลอย่างนี้จะทำให้ชีวิตของคนเกิดวันที่ ๒๗ ค่อนข้างเครียด และจะไม่คลายลงจนกว่าเขาหรือเธอจะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่ง เขาใจ

ดังนั้น คำพูดของท่านประเภทที่ว่า "ไม่เป็นไร" "ผมเข้าใจความจำเป็นของคุณ" "ผมลืมเรื่องนั้นไปแล้ว" ฯลฯ จึงมีความสำคัญต่อคนที่ เกิดวันที่ ๒๗ มาก

คนเกิดวันนี้มีลักษณะบางอย่างที่ขัดแย้งในตัว คือมักชอบคบมิตร สหายฮาเฮ แต่ก็ชอบนั่งเฉย ๆ อยู่กับความคิดของตัวเองบ่อย ๆ ดังนั้น ถ้าเพื่อนผู้เกิดวันที่ ๒๗ ของท่าน อยู่ ๆ ก็หายหน้าไป ท่านก็ไม่ต้องดีใจอะไร อีกไม่นานคนผู้นั้นก็จะกลับมา

คนเกิดวันที่ ๒๗ จะเก็บความรู้สึกเจ็บปวดในใจอันเกิดจากความรัก ได้ดี ถ้าคนรักจะแยกทางไป เขาหรือเธอก็จะเพียงนั่งเฉยและเก็บ ความเจ็บปวดไว้ในใจไม่ให้ใครได้เห็น

และถ้าท่านเองเกิดวันนี้ ลืตกความเอาจริงเอาจังอีกนิด เครียดน้อยอีก น้อย ท่านก็จะมีความสุขอันบริบูรณ์ ด้วยความดีในตัวของท่านนั่นเอง

คนเกิดวันที่ ๒๘ เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัด หลีก ฤกษ์หรือกำหนดการต่าง ๆ ของชีวิต เป็นเพียงที่สำหรับหมายตาใน บางโอกาสเท่านั้น มิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนัก ชีวิตของคนเกิด วันที่ ๒๘ จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตามสบาย

คนเกิดวันที่ ๒๘ เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ ใจคนง่าย ชอบความสะดวกสบายและชอบอำนวยความสะดวกให้กับ เพื่อนหรือคนรัก

เป็นคนที่รักใคร ๆ และอยากให้ใคร ๆ รัก อยากให้ทุกคนรักกัน และ อยากให้เพื่อน ๆ รักกันอย่างมีความสุข ดังนั้น ความทุกข์ ของคนเกิด วันที่ ๒๘ จึงมักเกิดจากการที่ เพื่อนของคนเกิดวันนี้ ทะเลาะกันเอง และความไซครายของคนเกิดวันที่ ๒๘ ก็คือ การถูกเพื่อนเลวหลอก ลวง

"เพื่อน" เป็นคำที่มีความหมายที่สุดสำหรับคนเกิดวันที่ ๒๘ เพราะคน เกิดวันนี้ซี้เหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะ เป็นสุข

ท่านจึงพบคนเกิดวันนี้ เร็วว่าอยู่ในหมู่ เพื่อนเสมอ ๆ มิใช่ น้อยเลยที่ ถึงแม้งานมีครบครันแล้วก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อนมากกว่า ครบครันของตนเอง

ถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกันก็ถึงกับโกรธกันมีบ่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม แม้ คนเกิดวันที่ ๒๘ จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนมากแต่ก็จะ ตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ด้วยตัวเองเสมอ รักเพื่อน แต่ไม่ยอมให้เพื่อน มีอิทธิพลเหนือตน

ลักษณะที่ขัดกันของคนเกิดวันที่ ๒๘ จะพบได้ในเรื่องความดีอัน คน เกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแต่มักตอติง อย่างไม่มีใครเทียบ ถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะตอขึ้นมา

คนเกิดวันที่ ๒๘ แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่าย ใจอ่อนกับ เหตุการณ์ซึ่งแม้จะมีได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตาม แต่เขาและเธอผู้เกิด วันที่ ๒๘ ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่น อย่างไรก็ตามที่ เมื่อถึงคราวจำเป็น ดังนั้น บางที ท่านอาจแปลกใจที่ เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบายเกิดเอาจริงเอาจังขึ้นมาในเมื่อพบ เห็นการรังแก หรือถูกรังแก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ ๒๘ ก็อยู่ตรงนี้เอง ตรงที่ว่า ปกติแล้วเป็นคน ไม่เคร่งครัดอันใด ปล่อยชีวิตไปเรื่อย ๆ ตามสบาย แต่เมื่อมีอะไร มากกระทบกระเทือนใจแล้วมักก่อความทำให้มีความสุขน้อยลงไปจนกว่าจะรู้จักระงับและหาทางระบายออกที่นุ่มนวลขึ้น

ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ ๒๘ ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกนิดได้ใหม่ เพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาด ญาติมิตรเพื่อนแล้วจะ รู้สึกว่าเหวที่ที่สุด

"เพื่อนซี้เหงา"

คนเกิดวันที่ ๒๘ มีโชคเบื้องต้น หรือจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ตามใจ อยู่ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์อันเป็นการ ทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นหลายคนเกิดในวันนี้

คนเกิดวันที่ ๒๘ ส่วนใหญ่จะมีความสุขมากถ้าได้ทำงานในด้านการ , ประดิษฐ์คิดค้น การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเขา หรือเธอมักจะประสบความสำเร็จในด้านนี้อย่างรุ่งโรจน์

โดยเหตุที่ พี่, นิสัย เป็น เช่นนี้, คนที่ เกิดวันนี้ จึง มี เพื่อน หรือ คนรัก ที่ มีความเข้าใจไม่ปล่อยให้เขาหรือเธอจมอยู่กับเครื่องมือทดลองวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ หรือในห้องคอมพิวเตอร์

แต่ ควรจะต้องพาเขาหรือเธอออกไปสู่อสังคัม รู้จักโลกที่แท้จริง รู้จักชื่นชมกับความสุขและความงามของมนุษย์ของธรรมชาติ ของภาษากวี , ดนตรี และศิลปะ เรื่องอย่างนี้บางทีพอแม่ต้องทำตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ำ แทนที่จะดีใจว่าลูกของท่านอันเกิดวันที่ ๒๘ เป็นคนขยันเรียนอย่าง เดียว

ความทุกข์ของคนเกิดวันที่ ๒๘ จะเกิดขึ้นในเมื่อเขาหรือเธอต้องทำ งานที่ตัวเขาหรือเธอผู้นั้นไม่ชอบใจทำ หรือต้องเรียนรู้อะไรหรือทำความเข้าใจในเรื่องที่เขาไม่สนใจ เขาจะเบื่อเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นง่าย ๆ คนเกิดวันที่ ๒๘ เบื่อง่าย ถ้าไม่ใฝ่งานที่ชอบก็จะเบื่อทันที

อันที่จริงแล้ว คนเกิดวันที่ ๒๘ เป็นคนมีเสน่ห์ และน่ารักกับคนที่เขา หรือเธอพอใจ เป็นคนที่เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียว เมื่อได้พอใจหรือ รักใคร่แล้วก็จะไม่ผันแปรไปได้ มีความรับผิดชอบต่อคนรักและ ครอบครัวดี แต่ใครก็ตามที่เป็นคนรักกับคนที่เกิดวันนี้ก็ต้องพบ ขอยุ่งยากบาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอยุ่งยากอันเกิดจากความแค้นแต่ประสบการณ์ดั้ง ลึกมากกว่ากว้าง ของเขาหรือเธอผู้นั้น ทำให้เขาหรือเธอเป็นคนมอง โลกอย่างไม่เขาใจบางที่ถึงกับกลายเป็นคนหลงตัวเองหรือหลงกลุ่มไปได้ เช่น หลงผิดไปว่า กลุ่ม ของตนเองเท่านั้นที่มีความชำนาญในสาขา วิชาชีพนี้ เป็นเลิศ หรือเป็นพวกที่ ชอบมองว่าคนต่างกลุ่มมีเกียรติ น้อยกวาดน

บางทีเปลอ ๆ ยังแอบดูถูกภรรยาสามีและญาติของภริยาสามีว่าโง่กว่า ตนก็มี

และที่สำคัญคนเกิดวันที่ ๒๘ เป็นคนที่แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดก็ยากที่ จะหยั่งรู้ความรู้สึกจริง ๆ ของเขาหรือเธอได้ เป็นพวกที่ชอบมีชีวิตลึกลับ ลับชานใหญ่คนพิศวง และเขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ ๒๘ จะรู้สึกอึดอัดใจ มาก ถ้ามีคนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอมากกว่าที่ต้องการให้รู้

คนเกิดวันที่ ๓๐ มีพื้นนิสัยที่ดีหลายอย่าง แต่สิ่งที่พระเจ้าลืมหืมให้กับ เขาหรือเธอ หรือให้มาก็น้อยสักหน่อย ก็คือความมีเสน่ห์

โดยพื้นฐานของดวงชะตา , คนเกิดวันที่ ๓๐ มักจะเป็นคนฉลาด และมี ความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่วาดูภายนอกจะมีลักษณะอย่างไร

แต่ภายในจิตใจของเขามี "วิธีการ" หรือ "คำตอบ" หรือ "คำตอบตัดสิน" ของปัญหาที่จะต้องเผชิญไว้พร้อมแล้ว และเมื่อตัดสินใจแล้วก็ป็นอัน จบกัน ไม่ต้องหวนกลับมาพูดกันด้วยเรื่องเก่านั้นอีก

การ "คิดในใจ" อย่างฉลาดนี้เองทำให้คนเกิดวันที่ ๓๐ สามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี สามารถตัดสินใจทำอะไร ๆ ได้ โดยไม่ ลังเลใจ

คนเกิดวันที่ ๓๐ มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งแสดงให้เห็นความเป็นคน เด็ดขาด , คุณงามความดี เป็นคนที่มีไหวพริบและมีดีอะไรและศัตรูคู่แข่งมีดี อะไร สามารถใช้ความได้เปรียบที่มีอยู่เอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยากลำบาก อารมณ์ความคิดคนอื่นได้ ประปรัง หรือมี ญาณสังหรณ์ ที่ ช่วย ป้องกันกลอุบายของคู่แข่งได้ จึงมักเอาชนะคนอื่นได้เสมอ อำนาจก็ยัง มีมากขึ้น

คนที่ เกิดวันนี้มี สติ ปัญญาหลักแหลม เรียนรู้ อะไรได้ เร็วกว่าคนอื่น โดยเฉพาอย่างยิ่งถ้า เรื่องนั้น เป็นการตีความถ้อยคำสัญลักษณ์ และ ปรัชญาต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องเครื่องกลไกต่าง ๆ มากนัก

คนเกิดวันที่ ๓๐ ชอบทำอะไรที่ยาก ๆ ที่คนธรรมดาสามัญไม่ค่อยทำกัน จะทำแต่สิ่งที่ดีเลิศจริง ๆ แม้ในเรื่องความรัก เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ ๓๐ ก็มักจะพุ่งความสนใจไปยังคนที่มีลักษณะเป็น "ดอกฟ้า" หรือ "โดมผู้จองหอง" มากกว่าที่สนใจคนธรรมดา ๆ

ถ้าท่านอยากให้คนเกิดวันที่ ๓๐ สนใจท่านก็ต้องทำตัวให้เป็น "งานที่ ยากกว่าธรรมดา"

นอกจากจะเป็นคนชอบทำอะไรยาก ๆ แล้ว , คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ มี อะไรบางอย่างแปลกไปจากคนอื่น มีความสามารถพิเศษที่คนทั่ว ๆ ไปอาจทำไม่ได้ หรือนึกไม่ถึงว่าจะมีใครทำได้เช่นนั้น แต่คนเกิดวันที่ ๓๐ ก็อาจทำได้ถ้านึกพอใจจะทำ จนบางครั้งดูเหมือนบารัหา หรือมี ความคิดเห็นที่ รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดานการเมือง ศาสนา ชีวิต แมกระทั่งความรัก

คนเกิดวันที่ ๓๐ กับความรักนั้น มีลักษณะของคนที่ขาดเสน่ห์ คนที่ เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่า ตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าทีให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจ เห็นคูครอง คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันที่ ๓๐ ขาดเสน่ห์ไปอย่างน่า เสียหาย

มีคนเรียกคนเกิดวันที่ ๓๐ ว่า "ทราชาญ์น้อย" เพราะชอบเผด็จการ ตั้งแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงเรื่องบริหารบ้านเมืองทีเดียว

คนเกิดวันที่ ๓๑ ได้รับพรจากพระเจ้าเรื่องสติปัญญา จึงเป็นผู้มีสติ ปัญญาเฉลียวฉลาดแบบที่เรียกกันว่า มีไหวพริบดี (ไม่ใช่เรียน หนังสือเก่ง) ดังนั้นเมื่อจะจับทำงานได้ ก็มักจะประสบความสำเร็จ ระดับสูงเสมอ

โดยลักษณะนิสัย คนที่ เกิดวันนี้ เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่ชอบโอ้อวดหรือแค้น แต่ แสดงตนเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความก้าวหน้าต่าง ๆ คนทั่วไปมักจะรู้ว่าเขาหรือเธอซึ่งเกิดวันที่ ๓๑ เป็นคนที่ ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่มีใครรู้จริง แม้แต่เพื่อนสนิทที่จริงแล้ว ความสำเร็จที่คนอื่นเห็นนั้นเป็นเพียงเศษส่วนเท่านั้นของความสำเร็จที่เขาได้รับ

คนเกิดวันที่ ๓๑ เป็นคนรักเพื่อนฝูง ความสุขที่แท้จริงของคนเกิด วันนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เขาหรือเธอที่ เกิดวันที่ ๓๑ เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่รักเป็นอย่างดี ถาพานเคยอ่านหนังสือ วรรณคดีเรื่อง ลิลิตนิทราชาคริต

คนเกิดวันที่ ๓๑ ก็คือ อาบู่หะซัน พระเอกในเรื่องนั้นนั่นเอง (ถ้าไม่ เคยอ่านก็ขอเชิญลองอ่านดู สนุกมาก)

ความมีมนุษยสัมพันธ์ (หรือจะเรียกว่า มีเสน่ห์ก็คงจะได้) เป็น คุณลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันที่ ๓๑ เขาหรือเธอที่ เกิดวันนี้มีบุคลิกภาพอันสง่างาม เด่น เป็นที่ดึงดูดตจใจและผู้คน มักอยากปฐาศรัยทุกทายด้วย ประกอบกับความมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถเข้ากับคนทุกระดับชั้นได้ดี คนเกิดวันที่ ๓๑ จึงเป็นผู้ที่มีคน รู้จักมาก

&nbs